

ยกแรก'แทนคุณ'น้ำ'แซม'

โพลล์เลือกสส.ดอนเมือง ชี้ภาพลักษณ์เหนือกว่า ลุ้นชาวบ้านชี้ขาด16มิย.

การเลือกตั้งซ่อม สส. เขตเลือกตั้งที่ 12 (เขตดอนเมือง)กทม. ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งซ่อมขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ แทนนายการุณ โหสกุล เนื่องจากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตัดสินให้นายการุณพ้นจากเก้าอี้ ▶ ต่อ : แทนคุณ - หน้า 6

แทนคุณ

สส.กทม.เขตดอนเมือง พรรคเพื่อไทย และตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 5 ปี โดยเป็นการตัดสินยื่นให้ใบแดงตามคำฟ้องที่กกต. ฟ้อง สืบเนื่องมาจากความผิดในคดีที่นายการุณ ได้ปราศรัยใส่ร้ายนายแทนคุณ จิตต์อิสระ ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ซึ่งอยู่ในช่วงการเลือกตั้งใหญ่ปี 2554 เพื่อจูงใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตดอนเมืองเข้าใจผิด

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน เหลือระยะเวลาบัตร์ลงคะแนนเหลืออีกเพียง 15 วันเท่านั้น ทางศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพลล์ จึงได้เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "คนดอนเมืองคิดอย่างไรกับการเลือกตั้งซ่อมสส. เขตเลือกตั้งที่ 12" โดยวิธีสุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตดอนเมือง (ยกเว้นแขวงสนามบิน) ในช่วงระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

สำหรับการเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบพบตัวและการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น

764 คน แยกเป็นเพศชายร้อยละ 43.6 และเพศหญิงร้อยละ 56.4 โดยมีวัตถุประสงค์การสำรวจความคิดเห็นชาวดอนเมืองครั้งนี้เพื่อศึกษาวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการแสดงออกทางการเมืองของสังคมไทย และเพื่อสะท้อนความเห็นของคนดอนเมืองต่อการเลือกตั้งซ่อมสส.

ผลการสำรวจความคิดเห็นพบว่าคนดอนเมืองร้อยละ 96.1 คิดว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม สส. ขณะที่ชาวดอนเมืองเพียงร้อยละ 3.9 ที่คิดว่าคงไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสส.นั้น ชาวดอนเมืองส่วนใหญ่ร้อยละ 46.3 ให้ความสำคัญอันดับแรกพิจารณาตัวผู้สมัคร ความรู้ความสามารถ ผลงานที่ผ่านมา รองลงมา ร้อยละ 32.9 พิจารณาจากนโยบายของผู้สมัคร ขณะที่ร้อยละ 19.5 พิจารณาจากพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัด แต่ชาวดอนเมือง ร้อยละ 1.30 จะเลือกผู้สมัครอิสระและไม่สังกัดพรรค

ส่วนความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า "หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งซ่อม สส.เขตเลือกตั้งที่ 12 ท่านจะเลือกใคร" พบว่าเลือกลงคะแนนให้ "อ๊" หรือ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เบอร์ 8 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ มากเป็นอันดับที่ 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 29.0 ส่วนอันดับ 2 ร้อยละ 26.7 เลือกลงคะแนนให้ "แซม" หรือ นายยูนันท์ ภมรมนตรี เบอร์ 9 ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อย่างไรก็ตาม ชาวดอนเมืองกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสำรวจความเห็นร้อยละ 28.9 บอกว่ายังไม่ตัดสินใจ ขณะที่ร้อยละ 13.4 ตัดสินใจแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผย

สำหรับคำถามแบบสำรวจความเห็นให้เปรียบเทียบภาพลักษณ์ของผู้สมัคร จาก 2 พรรคใหญ่ในแต่ละด้าน พบว่าในภาพรวมทั้งหมด 5 ด้านนั้น ชาวดอนเมืองร้อยละ 27.6 ให้คะแนนนายแทนคุณ จิตต์อิสระ มีภาพลักษณ์ที่เหนือกว่านายยูนันท์ ขณะที่

มีชาวดอนเมืองร้อยละ 24.3 ให้คะแนนนายยูนันท์ ภาพรวมด้านภาพลักษณ์เหนือกว่า ทั้งนี้ แยกพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าชาวดอนเมืองให้คะแนนนายแทนคุณมีภาพลักษณ์ที่เหนือกว่าในด้านความรู้ ความสามารถ ผลงานที่ผ่านมา รวมทั้งความเอาใจใส่ดูแล และเข้าถึงพี่น้องประชาชน ตลอดจนยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ขณะที่นายยูนันท์ มีภาพลักษณ์เหนือกว่าในด้านความเป็นผู้นำ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์